


# สคริปต์วิธีการส่งคำแนะนำในการจัดส่งผ่าน ทาง INTTRA by E2open



**E2OPEN**

INTTRA by E2open is the ocean shipping industry's **largest neutral network**

<b>\$2 Trillion</b> in Trade	<b>Over 130</b> countries
<b>60 +</b> Leading ocean carriers & NVOCCs	<b>30%</b> of the world's ocean freight for leading brands

สร้างโดย Lis Vela  
วันที่: ตุลาคม 2019

ยินดีต้อนรับสู่การสัมมนาทางเว็บไซต์ของเรา! ในวันนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการส่งคำแนะนำในการจัดส่งจากแพลตฟอร์ม INTTRA by E2open

E2open เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ห่วงโซ่อุปทานบนคลาวด์แบบ pure-play ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจัดการการค้ามูลค่า \$2 ล้านล้านและ 30% ของการขนส่งทางมหาสมุทรสำหรับแบรนด์ชั้นนำของโลก เช่น *Walmart* และ *Procter & Gamble* ด้วยความช่วยเหลือของ INTTRA by E2open ซึ่งเป็นเครือข่ายอันเป็นกลางที่ใหญ่ที่สุดในวงการขนส่งทางมหาสมุทร เราจึงได้สร้างส่วนผสมอันพิเศษระหว่างการปรับใช้ห่วงโซ่อุปทานขั้นสูงและเครือข่ายการค้าทั่วโลกอันกว้างขวางซึ่งจะเชื่อมต่อคุณเข้ากับกว่า 130 ประเทศและผู้ให้บริการขนส่งทางมหาสมุทรชั้นนำกว่า 60 ราย ส่วนผสมดังกล่าวจะนำเสนอห่วงโซ่อุปทานแบบเอนด์-ทู-เอนด์ในรูปแบบดิจิทัลและเรียลไทม์เพื่อให้คุณวางแผน ดำเนินการ และจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกือบทุกแง่มุมในด้านการผลิตและโลจิสติกส์

เพื่อเริ่มส่งคำแนะนำในการจัดส่งของคุณผ่านทาง INTTRA โปรดคลิกส่วน เอกสาร

ในเมนูแบบดิ่งลง เลือก "สร้างใหม่" ภายใต้ส่วนคำแนะนำในการจัดส่ง

มีการทำเครื่องหมายดอกจันสำหรับช่องที่จำเป็นต้องกรอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาคำแนะนำในการจัดส่งและการจองนั้นสอดคล้องกัน การทำเช่นนี้จะช่วยยืนยันได้ว่าจะมีการสร้าง BL หรือใบตราส่งสินค้าของคุณตรงเวลา

ต้องกรอกผู้จัดส่ง ผู้รับ และผู้ให้บริการขนส่ง

คุณสามารถพิมพ์บุคคลเหล่านี้ คลิก "เพิ่มไปยังรายการโปรด" เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าของคุณเอง หากบุคคลเหล่านั้นมีบัญชี INTTRA เช่นกัน จะสามารถกำหนดค่าให้พวกเขาเป็น "คู่ค้า" ได้ เมื่อมีการเพิ่มคู่ค้าในคำแนะนำในการจัดส่ง พวกเขาจะสามารถดูธุรกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อติดตามคอนเทนเนอร์หลังจากนั้นได้

เลือกผู้ให้บริการขนส่งจากเมนูแบบดิ่งลง เมนูแบบดิ่งลงนี้จะแสดงเฉพาะผู้ให้บริการขนส่งที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์และได้รับการอนุมัติโดยผู้ให้บริการขนส่งแล้ว

หาก你不พบผู้ให้บริการขนส่งเครือข่าย INTTRA ในรายการ คุณสามารถถามผู้ดูแลระบบในบริษัทของคุณเพื่อร้องขอการเชื่อมต่อหรือติดต่อแผนกบริการลูกค้าของ INTTRA

ต้องกรอกหมายเลขการจองของผู้ให้บริการขนส่งและต้องกรอกให้ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการขนส่งจะประมวลผลคำแนะนำในการจัดส่งของคุณตรงเวลา

INTTRA แนะนำให้มอบข้อมูลอ้างอิงเนื่องจากจะสามารถใช้เพื่อค้นหาการขนส่งของคุณได้ในภายหลัง และยังสามารถกรอกหมายเลขการยืนยันการส่งออกสำหรับทั้งการขนส่งได้ที่นี่

กรอกเรือและการเดินทางสำหรับการเดินทางหลักในเที่ยวแรก กรอกท่าเรือในการโหลดสินค้าสำหรับการเดินทางหลักในเที่ยวแรก และกรอกท่าเรือรับสินค้าสำหรับการเดินทางหลักเที่ยวสุดท้าย

ส่วน "พิมพ์บน BL ว่าเป็น" จะมีประโยชน์เมื่อใช้ตราสารเครดิต กรอกข้อมูลตามที่แจ้งในตราสารเครดิต

เลือกประเภทการย้ายจากเมนูแบบดิ่งลง แนะนำให้มอบที่อยู่จัดส่งแบบถึงประตูสำหรับการเคลื่อนย้ายแบบถึงประตู

สามารถส่งธุรกรรม LCL สำหรับ NVOCC

สามารถดูข้อกำหนดเฉพาะประเทศได้ที่นี้

หากคุณส่งสินค้าเดียวในหลายคอนเทนเนอร์ คุณสามารถหาเครื่องหมายในกล่อง "ฉันส่งสินค้าเดียวในการขนส่งนี้" เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีการแจ่งส่วนสินค้าเข้าใน BL

รายละเอียดคอนเทนเนอร์: Carrier supplied container number ควรมี 4 ตัวอักษรและตัวเลข 6 ถึง 7 ตัว

เลือกประเภทคอนเทนเนอร์ โปรดทราบว่าเมื่อทำเช่นนั้น คุณต้องทำการเลือกตัวเลือก ไม่ใช่เพียงแค่พิมพ์เข้าไป

กรอกการตั้งค่าตู้เย็นสำหรับคอนเทนเนอร์ตู้เย็น

เลือกผู้ให้บริการขนส่งคอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์อาจเป็นประเภท carrier supplied หรือ shipper supplied ก็ได้

สามารถเลือกรายละเอียดการยืนยันเกี่ยวกับไม่ได้ที่นี่

กรอกหมายเลขตราประทับผู้ให้บริการขนส่ง

สามารถกรอกประเภทตราประทับเพิ่มเติมได้โดยการเลือก "เพิ่มรายละเอียดคอนเทนเนอร์"

สินค้า: กรอกจำนวนบรรจุภัณฑ์และเลือกประเภทบรรจุภัณฑ์

แนะนำให้กรอกรหัส HS, การยืนยันการส่งออก และข้อมูลอื่น ๆ ในช่องที่เหมาะสมที่สอดคล้องกัน แทนที่จะกรอกในคำอธิบายสินค้า โปรดทราบว่าสินค้าที่มีหมายเลข HS ที่ไม่ซ้ำใครควรได้รับการกรอกเป็นแถวสินค้าใหม่

การทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งสร้าง BI ที่มีคุณภาพดีขึ้นและตรงเวลา

คำอธิบายสินค้า: แม้ว่าคุณจะมี 99 แถวให้กรอกโดยกรอกได้แถวละ 512 ตัวอักษร ขอแนะนำให้คุณกรอกไม่เกิน 26 ตัวอักษรต่อแถวเพื่อยืนยันว่าคำอธิบายนั้นจะได้รับการพิมพ์ออกมาอย่างเหมาะสมใน BL

คลิกสัญลักษณ์ขยายเพื่อเปิดช่องคำอธิบายซึ่งจะแสดงแถวและตำแหน่งของคุณ

สามารถบันทึกคำอธิบายสินค้าเป็นรายการโปรดได้เช่นกัน

โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดสินค้าอันตรายนั้นสอดคล้องกับข้อมูลการยืนยันสินค้าอันตราย

โปรดทราบว่าควรกรอก IMO สำหรับการจำแนกประเภทแต่ละรายการในแถวใหม่

ควรกรอกการยืนยันการส่งออกสินค้าแต่ละระดับ

ต้องกรอกน้ำหนักรวมของสินค้า

คลิกสัญลักษณ์บวกใต้การดำเนินการสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าใหม่ภายในคอนเทนเนอร์เดียวกัน

คลิกสัญลักษณ์บวกใต้การดำเนินการคอนเทนเนอร์เพื่อเพิ่มคอนเทนเนอร์ใหม่

การคัดลอกรายละเอียดคอนเทนเนอร์จากสเปรดชีตจะทำให้คุณสามารถกรอกรายละเอียดคอนเทนเนอร์และสินค้าได้ครั้งละหลายรายการ

กรอกรายละเอียดการยื่นเอกสารเมื่อต้องกรอกข้อมูลการแจ่งล่วงหน้า

กรอกค่าธรรมเนียมแต่ละรายการพร้อมกับข้อตกลงในการชำระเงินสำหรับการขนส่งที่เหมาะสม และระบุผู้ชำระค่าธรรมเนียม

หากบุคคลเดียวเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด คุณสามารถเลือกตัวเลือก ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ได้  
คุณสามารถเลือกส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนที่จะพิมพ์ออกมาใน BL และกรอกข้อมูลของตนเองหากต้องการ  
กรอกค่าแนะนำการพิมพ์ BL คุณสามารถเลือก BI แบบดั้งเดิมหรือรายการสินค้าขนส่งทางทะเล กรอก  
จำนวนสำเนาที่ต้องการทั้งในแบบขนส่งและไม่ขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้อีเมลการแจ้งเตือนที่นี้เพื่อสื่อสารกับคุณในกรณีที่มีคำถาม คุณสามารถกรอกอีเมลที่  
คุณต้องการรับ BL ฉบับร่างได้ในส่วนอีเมลผู้ร้องขอ SI INTTRA จะแจ้งเตือนให้คุณค่าของคุณทราบเมื่อ  
คำแนะนำในการจัดส่งของคุณได้รับการประมวลผลโดย INTTRA เมื่อคุณเพิ่มอีเมลของพวกเขาในช่องอีเมล  
การแจ้งเตือนคู่ค้า

โปรดอย่ากรอกที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการขนส่ง INTTRA จะส่งข้อมูลการจองให้พวกเขาโดยตรง

บันทึกเป็นฉบับร่างหากข้อมูลยังไม่พร้อมสำหรับการส่ง คุณสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับร่างนี้ได้  
ภายหลัง เมื่อคุณส่งเอกสารฉบับร่าง จะมีการส่งเอกสารออกไปและลบออกจากรายการเอกสารร่าง สามารถ  
บันทึกคำแนะนำในการจัดส่งเป็นเทมเพลตสำหรับการใช้งานในอนาคต คุณสามารถกรอกข้อมูลที่มักใช้เมื่อ  
ส่งคำแนะนำในการจัดส่ง คุณสามารถตั้งชื่อเทมเพลตและเข้าถึงในภายหลังเพื่อสร้างคำแนะนำในการจัดส่ง  
เทมเพลตจะอยู่ในรายการเทมเพลตของคุณจนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเอง

จะมีการสร้างหมายเลข SI ของ INTTRA เมื่อทำการส่งสำเร็จแล้ว

ในการค้นหา SI ที่ส่ง คลิกแถบ เอกสาร และเลือก ค้นหา

คุณสามารถใช้เกณฑ์การค้นหาเพื่อจำกัดผลลัพธ์สำหรับคำร้องขอของคุณ คลิกส่วนค้นหาเพื่อรับผลลัพธ์

ในที่นี่ คุณสามารถดูสถานะของคำแนะนำในการจัดส่ง คุณสามารถเปิดคำแนะนำในการจัดส่งได้โดยการคลิก  
หมายเลขอ้างอิงของ INTTRA

ในตอนนี้คุณสามารถใช้ซ้ำ แก้ไข หรือติดตามคอนเทนเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับวิธีการติดตามคอนเทนเนอร์ โปรดดูสัมมนาทางเว็บไซต์ของเราที่มีชื่อว่า "วิธีการติดตามคอนเทน  
เนอร์ใน INTTTRA"